

“Rung chuông vàng” để lan tỏa hơn tính nhân của BHXH, BHYT

07:39 03/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhiều năm qua, “Rung chuông vàng” đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích của mọi tầng lớp nhân dân tìm hiểu về chính sách pháp luật, BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức các em về vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT học sinh, sinh viên.

Đồng thời, thông qua cuộc thi học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và được trang bị những kiến thức cần thiết khi tham gia BHYT nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và chia sẻ cho cộng đồng.



Lan tỏa hơn tính nhân của BHXH, BHYT thông qua hội thi “Rung chuông vàng”.

Việc tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” nhằm nhân rộng mô hình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua hình thức hội thi; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho học sinh trên địa bàn các tỉnh về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT học sinh sinh viên; các quy định về chính sách hỗ trợ mức đóng; quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại

nhà trường; mức hưởng, thủ tục khi khám, chữa bệnh; ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện chính sách BHYT. Đồng thời tạo sân chơi cho học sinh nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về BHYT, tuyên truyền vận động để các em học sinh là một tuyên truyền viên về BHYT. Huy động sự tham gia hợp tác, chia sẻ giữa các bên liên quan, như phụ huynh học sinh, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế là những đơn vị đang tham gia thực hiện chính sách BHYT, có trách nhiệm phối hợp trong triển khai thực hiện...

Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu chính sách BHYT học sinh sinh viên hướng đến các nội dung thi tập trung tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHYT học sinh sinh viên; những tính năng nổi bật của ứng dụng VssID - BHXH số ngành BHXH Việt Nam; quyền lợi và trách nhiệm của học sinh khi tham gia BHYT.

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, năm học 2023 - 2024, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia chính sách (BHYT), góp phần phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 HSSV (tỷ lệ 1,52%) chưa tham gia BHYT.

Quảng Nam đặt mục tiêu trong năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia chính sách BHYT. Muốn đạt được mục tiêu này, mỗi phụ huynh, học sinh, nhà trường và cả ngành BHXH, giáo dục - đào tạo cùng tham gia thực hiện ngay từ đầu năm học.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc BHXH tỉnh, học sinh sinh viên là nhóm thuộc diện bắt buộc tham gia chính sách BHYT, tuy nhiên lại phải vận động tham gia qua việc tuyên truyền chính sách và những lợi ích do chính sách mang lại, đặt biệt là tính phòng trừ rủi ro có thể xảy đến.



Học sinh tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học.

Ông Danh cho biết: “Ngay từ đầu tháng 8/2024, BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiệm vụ BHYT học sinh sinh viên năm học 2024 - 2025, nên BHXH tỉnh đã bắt đầu các phần việc cần thiết. Từ nay đến hết tháng 12/2024, BHXH sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tập trung truyền thông cao điểm BHYT học sinh sinh viên. Theo đó, mỗi nơi cần lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp để lan tỏa chính sách BHYT học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trước thềm năm học mới. Trong đó, BHXH các cấp sẽ phối hợp với đoàn thanh niên, hội sinh viên các cấp trường học tổ chức hội thi “Rung Chuông vàng” tìm hiểu về BHYT học sinh sinh viên, kết hợp phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT và tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho học sinh, sinh viên. Đây được xem là sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên và mang tính tuyên truyền khá hiệu quả đã được một số huyện tổ chức trong năm học 2023 - 2024.

Có thể nói, hội thi “Rung chuông vàng” là hình thức tuyên truyền rất sáng tạo, thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Nội dung và hình thức thi tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng của học sinh, để đảm bảo vui tươi, tiết kiệm và hiệu quả. Bằng hình thức tuyên truyền sôi động này, hội thi sẽ góp phần lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đến các em học sinh, sinh viên, gia đình và xã hội.

Vũ Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/%E2%80%9Crung-chuong-vang%E2%80%9D-de-lan-toa-hon-tinh-nhan-cua-bhxh-bhyt>